



Red Tiger ขอนำเสนอ: แจ็กแรมบิทแจ็กพอด

จับม้าและแครอทของคุณไว้ให้มัน! แจ็กแรมบิทแจ็กพอดกำลังบุกเข้ามาในเมือง และอาชญากรตัวฉกาจรายนี้พร้อมที่จะปล้นวงล้อแล้ว!

แจ็กแรมบิท แจ็ก จะปรากฏตัวครั้งแรกตรงกลางของวงล้อกลาง โดยจะแพร่กระจายไวลด์โปสเตอร์ขณะที่เขาเคลื่อนที่ พยายามทำให้เขาได้อยู่บนตาราง แล้วเขาจะคอยสร้างไวลด์ต่อไปเรื่อยๆ โดยที่เหนือวงล้อมีเหรียญทอง 3 เหรียญ ซึ่งกำลังรอคอยทักษะการยิงปืนอันแม่นยำของแจ็กอยู่ หากเขายิงโดน คุณอาจจะชนะรางวัลทันที ซึ่งได้แก่ มินิ (5x), ไมเนอร์ (10x), เมเจอร์ (50x) หรือเมกะ (1,000x) ของเงินเดิมพันของคุณ! พยายามเปิดเผยโบนัสออกมา แล้วคุณจะเปิดใช้งานฟรีสปิน โดยแจ็กจะอยู่กับที่ และสร้างไวลด์โปสเตอร์อย่างน้อย 1 อันต่อการหมุนหนึ่งครั้ง หากได้รับซูเปอร์โบนัส คุณจะเข้าสู่ซูเปอร์ฟรีสปิน ซึ่งแจ็กรับประกันได้ว่าจะได้รับไวลด์โปสเตอร์อย่างน้อย 4 อันในทุกครั้งที่หมุน และอย่าลืมใช้การซื้อคุณสมบัติเพื่อเรียกแจ็ก ฟรีสปิน หรือซูเปอร์ฟรีสปินได้ตามต้องการ

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทดลองที่มีเดิมพันสูงในยุคนบ้านป่าเมืองเถื่อนแห่งแดนตะวันตกได้ในแจ็กแรมบิทแจ็กพอด!

ไฮไลท์

- แจ็กแรมบิท แจ็ก (Jackrabbit Jack) เป็นสัญลักษณ์ไวลด์ที่ปรากฏที่วงล้อตรงกลาง พร้อมเพิ่มไวลด์โปสเตอร์ (Wild Poster) เข้ามามากขึ้น
- แจ็กสามารถยิงเหรียญทองเพื่อรับตัวคูณเงินเดิมพันแบบมินิ (5x) ถึงเมกะ (1,000x) หรืออาจจะเรียกใช้ฟรีสปิน (Free Spin) และซูเปอร์ฟรีสปิน (Super Free Spin) ก็ได้
- ทั้งฟรีสปินและซูเปอร์ฟรีสปินจะช่วยทำให้แจ็กอยู่บนวงล้อ และสร้างไวลด์โปสเตอร์ในทุกครั้งที่หมุน

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	5 x 3
เพย์ไลน์	25
เงินรางวัลสูงสุด	3,005x
ความผันผวน	4/5 (กลาง - สูง)
ความถี่ในการชนะ	5/5 (สูง)
เงินเดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.10
เงินเดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 250
คุณสมบัติ	6 (แจ็กแรมบิท แจ็ก, ไวลด์โปสเตอร์, เหรียญทองและรางวัลทันที, ฟรีสปิน, ซูเปอร์ฟรีสปิน, การซื้อคุณสมบัติ)
ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอด	90.70%, 92.70%, 94.67%, 95.70%, 95.78%
ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอด	90.19%, 90.69%, 92.78%

คุณสมบัติในเกม



แจ็กแรบบิท แจ็ก เป็นไวลด์ที่สามารถใช้แทนสัญลักษณ์การจ่ายเงินได้ทุกชนิด และช่วยให้ได้รับชัยชนะที่ยาวที่สุด สัญลักษณ์นี้จะปรากฏที่ตรงกลางของวงล้อกลาง สร้างไวลด์โปสเตอร์แบบสุ่ม และยังคงอยู่ที่เดิม ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการหมุนแต่ละครั้ง แจ็กจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งข้างเคียง และหากเขายังคงมองเห็นได้ เขาจะสร้างไวลด์มากขึ้น แต่หากเขาเคลื่อนออกจากตารางหรือกริดเมื่อใด คุณสมบัตินี้ก็จะสิ้นสุดลงเมื่อนั้น

แจ็กแรบบิท แจ็ก

ไวลด์โปสเตอร์

ไวลด์โปสเตอร์ใช้แทนสัญลักษณ์การจ่ายเงินได้ทุกชนิด และจะยังช่วยสร้างชัยชนะที่ยาวที่สุดให้อีกด้วย โดยมันจะปรากฏบนวงล้อ หรือจะสร้างโดยแจ็กแรบบิทแจ็กพอดก็ได้เช่นกัน

เหรียญทองและรางวัลเงินสดทันที

หลังจากที่สร้างไวลด์แล้ว แจ็กแรบบิท แจ็ก อาจสุ่มยิงเหรียญทอง 3 เหรียญที่อยู่เหนือวงล้อ ซึ่งหากเหรียญเปิดเผยออกมาเป็นมินิ ไมเนอร์ เมเจอร์ หรือเมกะ ก็จะได้รับรางวัลที่สอดคล้องกับแต่ละผลลัพธ์ดังกล่าว ซึ่งรางวัลทันทีเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบตัวคูณเงินเดิมพัน: มินิ (5x), ไมเนอร์ (10x), เมเจอร์ (50x), และเมกะ (1,000x) หากเหรียญหลายเหรียญเปิดเผยรางวัลเดียวกัน ก็จะมอบรางวัลตามการปรากฏขึ้นในแต่ละครั้ง หากว่าเหรียญเปิดเผยออกมาเป็นโบนัสหรือซูเปอร์โบนัส รอบการหมุนฟรีที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มต้นขึ้น

ฟรีสปิน

จะทำงานเมื่อมีเหรียญทองอย่างน้อย 1 เหรียญ ได้เผยโบนัสหลังจากที่แจ็กแรบบิท แจ็ก ทำการยิง โดยที่โบนัสแต่ละรายการจะให้รางวัลฟรีสปิน 7 ครั้ง และในระหว่างการหมุนฟรี แจ็กแรบบิท แจ็ก จะไม่สามารถออกจากวงล้อได้ และจะสร้างไวลด์โปสเตอร์ 1 อันหรือมากกว่านั้นในทุกๆ การหมุน โดยสามารถทริกเกอร์ซ้ำได้ ซึ่งโบนัสแต่ละรายการที่เปิดออกมาจะเพิ่มฟรีสปินอีก 7 ครั้ง หลังจากการหมุนฟรีสิ้นสุดลง แจ็กก็จะเริ่มต้นในตำแหน่งเดียวกับการหมุนครั้งสุดท้ายของเขา โดยหากเหรียญทองเปิดเผยซูเปอร์โบนัส รอบนั้นจะได้รับการอัปเกรดเป็นซูเปอร์ฟรีสปิน ส่วนการหมุนที่เหลือทั้งหมด รวมถึงการหมุนที่ได้รับควบคุมไปกับซูเปอร์โบนัส จะถูกเล่นเป็นซูเปอร์ฟรีสปินต่อไป

ซูเปอร์ฟรีสปิน

จะทำงานเมื่อมีเหรียญทองอย่างน้อย 1 เหรียญ ได้เผยซูเปอร์โบนัสหลังจากที่แจ็กแรบบิท แจ็ก ทำการยิง โดยซูเปอร์โบนัสแต่ละรางวัลจะมอบฟรีสปิน 7 ครั้ง เช่นเดียวกับโบนัสธรรมดา ซึ่งหากเปิดเผยออกมาทั้งโบนัสและซูเปอร์โบนัส ฟรีสปินทั้งหมดก็จะถูกเล่นเป็นซูเปอร์ฟรีสปิน ระหว่างช่วงซูเปอร์ฟรีสปินนั้น แจ็กแรบบิท แจ็ก จะไม่สามารถออกจากวงล้อได้ และจะสร้างไวลด์โปสเตอร์อย่างน้อย 4 อันในทุกๆ การหมุน การทริกเกอร์ซ้ำจะทำงานแบบเดียวกันกับฟรีสปิน แต่จะมีเพียงซูเปอร์โบนัสเท่านั้นที่ปรากฏได้ ทั้งฟรีสปินและซูเปอร์ฟรีสปินยังสามารถเผยรางวัลทันทีจากเหรียญทองได้อยู่

การซื้อคุณสมบัติ

- แจ็กแรบบิท แจ็ก:** รับประกันว่าจะได้แจ็กแรบบิท แจ็ก พร้อมไวลด์โปสเตอร์อย่างน้อย 1 อัน โดยซื้อในราคา 10 เท่าของเงินเดิมพัน
- ฟรีสปิน:** รับประกันว่าจะได้แจ็กแรบบิท แจ็ก พร้อมโบนัสอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่ฟรีสปิน โดยซื้อในราคา 90 เท่าของเงินเดิมพัน
- ซูเปอร์ฟรีสปิน:** รับประกันว่าจะได้รับแจ็กแรบบิท แจ็ก พร้อมซูเปอร์โบนัสอย่างน้อย 1 รายการ เพื่อเข้าสู่ซูเปอร์ฟรีสปิน โดยซื้อในราคา 330 เท่าของเงินเดิมพัน



รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

รหัสเกม	คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
JackrabbitJackpots	ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอด	jackrabbitjackpots	jackrabbitjackpo	90.70%, 92.70%, 94.67%, 95.70%, 95.78%
JackrabbitJackpots	ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอด	jackrabbitjackpots	jackrabbitjackpo	90.19%, 90.69%, 92.78%

เงินสมทบแจ็กพอด 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

เกี่ยวกับแจ็กพอดของ Red Tiger

เช่นเดียวกับเกมสล็อตจาก Red Tiger ทุกเกม แจ็กแรบบิทแจ็กพอดนั้น สามารถเล่นแบบมีหรือไม่มีแจ็กพอดจาก Red Tiger ก็ได้ หากเล่นเกมพื้นฐานเวอร์ชันแบบมีแจ็กพอด จะต้องนำไปจับคู่กับรางวัลแจ็กพอดเพื่อให้ได้ RTP โดยรวมขั้นสุดท้ายของเกม ตัวอย่างเช่น การจับคู่เกมพื้นฐานเวอร์ชันแบบมีแจ็กพอดที่มี RTP 90.19% และการเพิ่มเงินสมทบแจ็กพอด 1% จะทำให้ RTP โดยรวมอยู่ที่ 91.19% RTP ของเงินสมทบแจ็กพอดคือ 100%

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวเต็ม: [ที่นี่](#)